

**ỦY BAN DÂN TỘC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *572*/UBDT-VP135

V/v chuẩn bị tài liệu làm việc  
của Phó Thủ tướng Chính phủ  
với tỉnh Kon Tum

*Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2018*

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Phúc đáp Văn bản số 4899/VPCP-QHĐP ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị tài liệu làm việc của Phó Thủ tướng với tỉnh Kon Tum, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

1. Kon Tum là tỉnh miền núi, biên giới nằm ở Bắc Tây Nguyên. Trong những năm qua, mặc dù đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên tỉnh Kon Tum còn một số khó khăn, đặc biệt đối với vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh có 54 xã, 66 thôn đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020, tính đến cuối năm 2017, số hộ nghèo dân tộc thiểu số là 24.236 hộ, chiếm 92,63% tổng số hộ nghèo, số hộ cận nghèo dân tộc thiểu số là 7.462 hộ, chiếm 88,96% tổng số hộ cận nghèo của tỉnh.

Để tỉnh Kon Tum thực hiện tốt công tác dân tộc và chính sách dân tộc, Ủy ban Dân tộc kính đề nghị Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Nắm bắt và giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm đối với vùng dân tộc thiểu số, trong đó chú trọng đến việc ổn định đời sống và phát triển kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số, tình hình di cư, xuất cảnh trái phép, tình hình tôn giáo. Không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo, kích động đồng bào dân tộc thiểu số gây mất an ninh trật tự.

- Tập trung thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, ưu tiên đầu tư cho các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc, nhất là các chính sách về đầu tư hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giáo dục đào tạo, y tế, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, tín dụng ưu đãi, giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt... cho đồng bào các dân tộc thiểu số.

- Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng



biên giới, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường.

- Từng bước thực hiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực dân tộc thiểu số theo Nghị quyết 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ; triển khai nội dung của Quyết định số 1577/QĐ-TTg về Một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015.

- Quan tâm đến công tác cán bộ người dân tộc thiểu số, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Cụ thể hóa việc bồi dưỡng, đào tạo, tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số được quy định tại Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới.

2. Về các kiến nghị của tỉnh có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Dân tộc:

- Đối với kiến nghị thứ ba tại Báo cáo số 107/BC-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh Kon Tum báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum năm 2017 và ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2018: “Sớm hướng dẫn thời hạn bố trí và hạn mức phân bổ vốn cho các huyện nghèo theo Quyết định số 293/QĐ-TTg (bao gồm vốn bố trí để thu hồi số vốn ứng trước nguồn ngân sách trung ương); hướng dẫn việc xây dựng đề án, kế hoạch đầu tư công trung hạn và thông báo mức vốn dự kiến bố trí giai đoạn 2018-2020 cho huyện Ia H’Drai - huyện mới được bổ sung vào danh sách huyện nghèo theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ”.

Ngày 26/4/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành văn bản số 2658/BKHĐT-KTĐTLT gửi các Bộ, ngành có liên quan xin ý kiến về Dự thảo hướng dẫn lập, rà soát đối tượng hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững kế hoạch năm 2017 (Khung hướng dẫn các huyện nghèo xây dựng Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020). Trong dự thảo Khung hướng dẫn các huyện nghèo xây dựng Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 có các thông tin hướng dẫn địa phương về kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cho các huyện nghèo, hướng dẫn việc xây dựng đề án, các nội dung triển khai, giải pháp tổ chức triển khai phê duyệt và thực hiện Đề án.

Ủy ban Dân tộc đã góp ý Khung hướng dẫn các huyện nghèo xây dựng Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 504a/UBNDT-VP135 ngày 16/5/2018) để tổng hợp, sớm ban hành văn bản hướng dẫn địa phương.

- Đối với kiến nghị thứ sáu tại Phụ lục Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2018: “Đề nghị Trung ương sớm xem xét sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công và một số Luật khác liên quan đến đầu tư công và các văn bản hướng dẫn để tránh mâu thuẫn, bất cập; phù hợp với tình hình thực tế...”.

Ủy ban Dân tộc đã ban hành văn bản số 252/UBDT-KHTC ngày 22/3/2018 về việc góp ý kiến đối với dự thảo Hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó đã nêu chi tiết đề nghị bổ sung và sửa đổi một số nội dung còn bất cập: “Tại Điều 15 - Luật Đầu tư công quy định: “Chi phí lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn chuẩn bị đầu tư của dự án” trong khi tại Điều 56 - điểm 2 và điểm 4 về Điều kiện chương trình, dự án được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công hàng năm quy định “Chương trình dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định” và “Dự án khởi công mới chỉ được bố trí vốn sau khi đã hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định của Chính phủ” là chưa phù hợp”.

Ủy ban Dân tộc kính gửi Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ./.

Nơi nhận: *V*

- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);
- Công TTĐT Ủy ban Dân tộc;
- Lưu: VT, VP 135 (3b). 4

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM  
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM**



**Phan Văn Hùng**